

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา กองบริการการศึกษาและกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
SU301 พลเมืองตื่นรู้
2. จำนวนหน่วยกิต
3-(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ทุกหลักสูตรที่ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน
อาจารย์ ดร. ประมพร ศิริกุลชยานนท์
อาจารย์ ดร. สรภัส น้ำสมบุญ
อาจารย์ ดร.ณัฐวดี ธาราวดี
อาจารย์ ดร.ปริญญา หุ่นโพธิ์
อาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
-
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
-
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

อธิบายความเป็นพลเมือง บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ พร้อมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้อันหลากหลายที่สะท้อนจากกลุ่มคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสมในสังคมยุคปัจจุบัน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงบรรยาย 3 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

จัดเวลาให้คำปรึกษาเฉพาะรายที่ต้องการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของหลักสูตร (PLOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ	กลยุทธ์การสอน ตาม CLOs	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและ ประเมินผล ตาม CLOs
CLO1 อธิบาย ความเป็นพลเมือง บทบาทและหน้าที่ ของพลเมืองไทย และพลเมืองโลกใน บริบททาง วัฒนธรรมที่ หลากหลายได้	PLO2 อธิบาย ความหมายของความ หลากหลายทาง วัฒนธรรมได้	1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ 2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้และความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมและความหลากหลาย 3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง	การประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
CLO2 แสวงหา ความรู้และติดตาม ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคม ออนไลน์ได้	PLO6 แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง และนำ ความรู้ไปใช้ในการ พัฒนาตนเองและการ ดำเนินชีวิต	1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed Learning) เพื่อการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี	การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ การประเมินตนเอง การประเมินความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน และการประเมินท้ายภาคเรียน ด้วยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ แฟ้มสะสมงาน หรือรายงานผลการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต
CLO3 ทำงาน ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น	PLO7 แสดงออกซึ่ง ทักษะความสัมพันธ์	การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น การเรียนรู้	การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม การประเมินผลจากสถานการณ์

<p>อาจารย์ ชุมชนและสังคมที่เข้าไปดำเนินกิจกรรมหรือโครงการได้</p>	<p>ระหว่างบุคคลสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อส่งเสริม การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตาม ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน</p>	<p>จริง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้และพิจารณา จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้</p>
<p>CLO4 ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p>	<p>PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อส่งเสริม การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตาม ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน</p>	<p>การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม การประเมินผลจากสถานการณ์จริง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้และพิจารณา จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้</p>

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
1	<p>หัวข้อบรรยาย : แนะนำรายวิชาพลเมืองตื่นรู้</p> <p>รายละเอียด : การนำเสนอที่มา รายละเอียด และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของพลเมืองตื่นรู้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน : เพื่อนำรายวิชา แนะนำผู้สอน และแจ้งให้ผู้ศึกษาทราบถึงระเบียบปฏิบัติและเป้าหมายในการเรียนการสอน</p>		3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ : บรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพลเมืองตื่นรู้</p> <p>สื่อการสอน : วีดิทัศน์แนะนำรายวิชา</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม
2	<p>หัวข้อบรรยาย : ความเป็นพลเมือง</p> <p>รายละเอียด : ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย</p>	CLO1	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ : บรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพลเมืองตื่นรู้</p> <p>สื่อการสอน : 1.เอกสารประกอบการเรียนรู้ 2.สไลด์ภาพประกอบการบรรยาย</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย : ตามที่ผู้สอน</p>	อาจารย์พิเศษ

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
				กำหนด	
3	<p>หัวข้อบรรยาย : การออกแบบกิจกรรม/โครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>รายละเอียด : การทำความเข้าใจรายละเอียดของหัวข้อที่ผู้ศึกษาสนใจศึกษา และการมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาร่วมกันออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่ตนเองเลือกศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 		3	<p>สื่อการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารการเขียนข้อเสนอโครงการ 2. สไลด์ภาพประกอบการบรรยาย <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่ผู้สอนกำหนด</p>	อาจารย์พิเศษ
4	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p>	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	<p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 			<p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่ผู้สอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	
5	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่ผู้สอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	สิ่งแวดล้อมได้				
6	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบ ต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่คุณสอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม
7	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p>	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่าง</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	<p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 			<p>สร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่คุณสอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	
8	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่คุณสอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	สิ่งแวดล้อมได้				
9	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่คุณสอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม
10	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p>	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่าง</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	<p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 			<p>สร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย : ตามที่ผู้สอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	
11	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ : การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย : ตามที่ผู้สอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	สิ่งแวดล้อมได้				
12	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบ ต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่คุณสอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม
13	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือ</p>	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่าง</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	<p>สิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 			<p>สร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่ผู้สอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	
14	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่ผู้สอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	สิ่งแวดล้อมได้				
15	<p>หัวข้อบรรยาย : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงความรับผิดชอบ ต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการตามที่ได้ออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้ 	CLO2 CLO3 CLO4	3	<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <p>การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมในชั้นเรียน :</p> <p>จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอย่างสร้างสรรค์</p> <p>งานที่มอบหมาย :</p> <p>ตามที่คุณสอนแต่ละกลุ่มกำหนด</p>	อาจารย์ประจำกลุ่ม
16	<p>หัวข้อบรรยาย : การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน</p> <p>รายละเอียด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 2. การนำเสนอกระบวนการ 	CLO4		<p>บรรยาย/ปฏิบัติ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 2. การนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการและผลการดำเนินงานในรูปแบบ VDO เผยแพร่ทาง Webpage (ความยาว 5-10 นาที) 	อาจารย์ประจำวิชา

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	<p>สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการ และผลการดำเนินงานในรูปแบบ VDO เผยแพร่ทาง Webpage (ความยาว 5-10 นาที)</p> <p>วัตถุประสงค์ในการสอน : เพื่อให้ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในรายวิชา</p>				
		รวม			

2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน	กำหนดการ ประเมิน (ลำดับที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO1 อธิบายความเป็นพลเมือง บทบาท และหน้าที่ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้	ประเมินจากการสอบข้อเขียนและการสอบทักษะภาคปฏิบัติ หรือ สอบปากเปล่า	1,2,16	ร้อยละ 20 %
CLO2 แสวงหาความรู้ และติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ได้	การสังเกตพฤติกรรม และการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ ประเมินจากความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียนจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ	ตลอดภาค การศึกษา	ร้อยละ 20 %

CLO3 ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ ชุมชนและสังคมที่เข้าไป ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการได้	การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม การประเมินผลจากสถานการณ์จริง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้	ตลอดภาค การศึกษา	ร้อยละ 20 %
CLO4 ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้	การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม การประเมินผลจากสถานการณ์จริง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้น	4-16	ร้อยละ 40 %

การประเมินผล

เกณฑ์การคิดค่าระดับคะแนน

80 – 100	=	A
75 – 79	=	B+
70 – 74	=	B
65 – 69	=	C+
60 – 64	=	C
55 – 59	=	D+
50 – 54	=	D
0 – 49	=	F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

- Parker, W. C. (2014). Citizenship Education in the United States: Regime Type, Foundational Issues, and Classroom Practice. In Nucci, Narvaez, and Krettenauer (Eds.). The Handbook of Moral and Character Education. New York: Routledge.
- Thai Civic Education. (2017). Conceptual framework of Democratic Citizenship of Media, Information, and Digital Literacy. Bangkok: Thai Civic Education.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

- 1.1 แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
- 1.2 การสนทนาระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา
- 1.3 การสะท้อนจากพฤติกรรมของผู้เรียน

2. การปรับปรุงการสอน

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักรายวิชา

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชา

1. ทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารรายวิชา โดยพิจารณาจากข้อสอบ รายงาน การนำเสนอ ฯลฯ เกณฑ์และวิธีให้คะแนน การทวนวิธีการวัด และประเมินผลกับกลยุทธ์การสอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรืออนุกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)